

# TỈNH ĐOÀN SƠN LA TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI THANH NIÊN VÀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CHO THANH THIẾU NHI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2022 – 2030.

*Ths. Lò Ngọc Diệp*

Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TĐTN-VP ngày 28/9/2023, sáng ngày 13/10/2023, tại nhà khách UBND tỉnh Sơn La, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức Tập huấn Công tác đối ngoại thanh niên và triển khai Đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030 cho Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Tham dự buổi tập huấn, về phía Tỉnh đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh. Các báo cáo viên của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; Trường Chính trị tỉnh; Sở Ngoại vụ tỉnh và hơn 50 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Thường trực các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan tỉnh đoàn, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Mở đầu chương trình tập huấn, đồng chí Nguyễn Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phát biểu khai mạc. Đồng chí nhấn mạnh lý do tổ chức tập huấn, ý nghĩa của nội dung tập huấn.



*Đồng chí Nguyễn Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phát biểu khai mạc tập huấn*

Trong buổi tập huấn, có 4 chuyên đề với nội dung chất lượng cao đã được báo cáo:

Chuyên đề 1: Định hướng công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam trong tình hình mới được trình bày bởi Báo cáo viên của trường Chính trị Tỉnh Sơn La. Chuyên đề đã đề cập tới công tác thông tin và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh những nguyên tắc và định hướng trong công tác thông tin đối ngoại thời điểm hiện tại và trong tương lai.



Chuyên đề 2: Giữ gìn và phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào do đồng chí Hoàng Tùng - Phó Trưởng phòng Ngoại vụ và Biên giới - Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La trình bày. Chuyên đề đã nhấn mạnh vai trò của nước bạn Lào anh em trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam nói chung và của tỉnh Sơn La nói riêng, qua đó khẳng định tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Sơn La với 09 tỉnh nước CHDCND Lào.

Chuyên đề 3: Tổng quan về công tác đối ngoại và công tác quốc tế thanh niên của Đoàn và Chuyên đề 4: Lễ tân ngoại giao và áp dụng đối với công tác Đoàn. 2 chuyên đề này do đồng chí Trần Hoài Minh – Phó Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn trình bày. Nội dung chính của 2 chuyên đề đề cập và nhấn mạnh đến vai trò của thanh niên Việt Nam, đặc biệt là các hoạt động của tổ chức

Đoàn thanh niên Việt Nam trong công tác đối ngoại và công tác quốc tế những năm gần đây cũng như những vấn đề cần lưu ý trong công tác Lễ tân đối ngoại. Hai chuyên đề được trình bày ngắn gọn, nội dung dễ hiểu kết hợp nhiều hình ảnh minh họa và ví dụ hấp dẫn.



*Đồng chí Trần Hoài Minh – Phó Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn  
Báo cáo chuyên đề 3, 4.*

Qua buổi tập huấn bổ ích và lí thú, các đồng chí đoàn viên nắm bắt thêm nhiều kiến thức về công tác thông tin, các nguyên tắc trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ hội nhập; Nâng cao ý thức duy trì mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với nước bạn Lào; Đặc biệt là hiểu rõ hơn vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác đối ngoại và quốc tế thanh niên, cũng bổ sung cho bản thân các kĩ năng trong Lễ tân ngoại giao. Thành công của tập huấn là cơ sở để Tỉnh đoàn xây dựng và lên kế hoạch cho các đợt tập huấn trong thời gian tới.